

## ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี กลางประพันธ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ ที่ให้ความกรุณา เอาใจใส่ดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ส่งผลให้วิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง ในความเมตตา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย ประธานคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ดร. ภิญโญ ทองเหลา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวัชชัย สุวรรณชัยรบ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ พิเศษ สาขาวิชาสุศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านตาตมวง นายทศพล ใจบุญ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาสุศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนธาตุนารายวิทยา นางนัฐกานต์ เหลาแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไข เครื่องมือต่างๆ ในการวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนให้คำแนะนำและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวารีวิทยา ที่ได้อนุญาตให้ใช้นักเรียนในการ หาคุณภาพเครื่องมือและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาตมวง ที่ได้อนุญาตให้ใช้โรงเรียนบ้านตาตมวง ในการทดลองและเก็บข้อมูลในการวิจัย และขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่มีส่วนให้ความ ร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี

ที่สำคัญยิ่งขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ ในทุกๆ ด้าน คอยดูแลและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดเวลาคุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ ขอมอบให้เป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอน สนับสนุน การศึกษาของข้าพเจ้ามาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน

ณัฐพล วงศ์ประทุม

วิทยานิพนธ์ เรื่อง คู่มือการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ตามแนวคิดการสอนทักษะชีวิต  
ร่วมกับหลักแนวคิดโยนิโสมนสิการ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์  
ความรับผิดชอบต่อสังคม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  
และพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย  
เพื่อทำวิทยานิพนธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2555  
ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้